



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 95/2542

วันที่ 13

สิงหาคม 2542

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของธนาคารกรุงไทยฯ ปรากฏตามสื่อมวลชนทั่วไปนั้น กระทรวงการคลังขอชี้แจงแนวนโยบาย การแก้ไขปัญหาธนาคารกรุงไทยฯ ของกระทรวงการคลัง ดังต่อไปนี้

1. ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางปี 2540 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินของประเทศอย่างรุนแรง ธนาคารกรุงไทยฯ จึงมีปัญหา เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่น ซึ่งตั้งอมีการดำเนินการแก้ไข เนื่องจากธนาคารกรุงไทยฯ เป็นธนาคารของรัฐ มีภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นถึงร้อยละ 91.77 ใน ปัจจุบัน และมีผู้แทนจากภาครัฐเข้าร่วมบริหารงานมาโดยตลอด กระทรวงการคลังจึงมอบหมายนโยบายหลัก 3 ประการ ให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อแก้ไขปัญหาของธนาคารคือ (1) ดูแลความเพียงพอของทุน เพื่อรองรับหนี้ต่อคุณภาพ และการ ขยายการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร (2) ปรับปรุงคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารจัดการของธนาคารให้เข้มแข็ง และ (3) เร่งแก้ไขปัญหาหนี้ต่อคุณภาพ

2. ในเรื่องการดูแลความเพียงพอของทุนนั้น ภาครัฐโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันตั้งแต่ปลายปี 2541ว่าจะเพิ่มทุนให้ธนาคาร กรุงไทยฯ ทั้งสิ้น 185,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการควบรวมกิจการกับธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) และการรับโอนทรัพย์สินบางส่วนจากธนาคาร กรุงเทพฯ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเพื่อรองรับทรัพย์สินของธนาคารกรุงไทยฯ เองด้วย โดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้เพิ่มทุนให้ธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว 77,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2541 และจะดำเนินการเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีก 108,000 ล้านบาทให้แก่ธนาคารภายหลังจากการปรับปรุง โครงสร้างการบริหาร ซึ่งในขณะนี้ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารเรียบร้อยแล้ว และในวันนี้คณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนแก่ธนาคารกรุงไทยฯ อีก 108,000 ล้านบาท ซึ่งตามประมาณการที่ทำไว้ นั้นธนาคารกรุงไทยฯ จะมีเงินกองทุนเพียงพอตามเกณฑ์การตั้ง สำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอยืนยันว่าจะไม่มีการลดทุนธนาคารกรุงไทยฯ แต่อย่างใด เนื่องจากการลดทุนก่อนเพิ่มทุนนั้นควรเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่ผู้เข้าเพิ่มทุนใหม่ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดิมรับภาระความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นไว้แล้ว เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใหม่ และผู้ถือหุ้นเดิม เกือบทั้งหมดเป็นรายเดียวกัน เช่น กรณีของธนาคารกรุงไทยฯ นั้น ตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของธุรกิจไม่ต้องลดทุนก่อนการเพิ่มทุนแต่อย่างใด กรณีของธนาคารกรุงไทยฯ จึงแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากกรณีของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยกรรมฯ ที่ได้มีการเพิ่มทุนโดยใช้เงินของรัฐ แต่ไม่ได้ลดทุนของภาคเอกชนเพื่อรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเสียก่อน

3. ในส่วนของการปรับปรุงฝ่ายบริหารจัดการนั้น กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นขอแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารใหม่ตามที่คณะกรรมการของกองทุน เพื่อการฟื้นฟูฯ เสนอ นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหม่ จัดตั้งคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการตรวจสอบ และ ปรับระบบงานใหม่ออกเป็น 7 สายงานหลัก

4. ในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ต่อคุณภาพนั้น กระทรวงการคลังได้ให้นโยบายแก่ผู้

บริหารธนาคารกรุงไทยฯ ให้เร่งแก้ปัญหาหนี้ด้วยคุณภาพให้เร็วที่สุด โดยธนาคารกรุงไทยฯ ได้จัดตั้งสายงานบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Department - AMD) ขึ้นเพื่อบริหารลูกหนี้ด้วยคุณภาพ และในขณะนี้กำลังกำหนดรูปแบบของการจัดตั้ง บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (Asset Management Company - AMC) เพื่อให้การแก้ปัญหาหนี้ด้วยคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5. ในการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารได้มีกระบวนการตรวจสอบภายในมาโดยตลอด ซึ่งนอกจากจะมีการตรวจสอบเป็นประจำ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ธนาคารยังได้จัดตั้งระบบตรวจสอบภายในอีกหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร การจัดตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และการจ้างบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานในบางเรื่องอีกด้วย หากจากตรวจสอบข้างต้นพบว่าการกระทำผิดที่ทำให้ เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร กระทรวงการคลังจะสนับสนุนให้มีการดำเนินการแก่ผู้ที่กระทำผิดดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

6. ในการแก้ไขปัญหามาของธนาคารกรุงไทยฯ นั้น กระทรวงการคลังจะดำเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนให้มากที่สุด โดยจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส และให้มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มแข็งต่อเนื่องต่อไป

Posted 18 Aug 1999